

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)					<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกำลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท.บัณฑิตย์ บุญยะปาน			ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.อ. ธีระพงษ์ นุ่มทิพย์ พ.ท.หญิง พิศกัญญา แสงเมฆ		
เบอร์ติดต่อ : 0 2572 1505			เบอร์ติดต่อ : 0 2575 6585		
คำอธิบาย : ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกำลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รูปแบบการดำเนินการ จัดกิจกรรมเทิดทูน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เกิดความรัก ความเทิดทูนในสถาบัน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนร่วมกับ บก.ทท. องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกัน 2. จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ และมีการจัดตั้งแกนนำ 3. กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารตามความเหมาะสมของกลุ่ม 4. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 5. มีการติดตาม/สรุป/รายงานผล 					
ข้อมูลการผลดำเนินงาน : จำนวนเครือข่ายตามแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 39 เครือข่าย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกฝังค่านิยมหลัก 3 เครือข่าย 2. ฝึกอบรมผู้นำเยาวชน 6 เครือข่าย 3. ชุมชนเข้มแข็ง 30 เครือข่าย ผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายกำลังพลและประชาชนในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รอบ 6 เดือน ดำเนินการสร้างเครือข่ายฯ ได้ร้อยละ 80					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ชั้นตอนที่ 1	ชั้นตอนที่ 2	ชั้นตอนที่ 3	ชั้นตอนที่ 4	ชั้นตอนที่ 5	
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
---	--

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการสร้าง เครือข่ายประชาชนและกำลังพลใน การเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มี การล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	12	ชั้นตอนที่ 1	1	0.1200

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำแผนการสร้างเครือข่ายกำลังพลและประชาชนในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีจำนวน ๓๙ เครือข่าย (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้
 - 1.1 ปลุกฝังค่านิยมหลัก 3 เครือข่าย กำลังพล บก.ทพ.
 - 1.2 ฝึกอบรมผู้นำเยาวชน 6 เครือข่าย พื้นที่เป้าหมาย จว.น.พ. (2 รุ่น) จว.ส.ร. จว.ศ.ก. จว.ช.ม. จว.พ.ล.
 - 1.3 ชุมชนเข้มแข็ง 30 เครือข่าย พื้นที่เป้าหมาย
2. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินกิจกรรมการปลุกฝังค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กำลังพลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยดำเนินการ 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน คือ
 - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.57
 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ม.ค.58
 - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.58

โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ กำลังพลมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้มีการสร้างเครือข่ายสำหรับการติดต่อ ประสานงาน ส่งข่าวสารกันทั้ง 3 รุ่น 3 เครือข่าย
3. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ฝึกอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 150 คน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนและเยาวชน โดยดำเนินการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานส่งข่าวสาร 6 เครือข่าย

<p>รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>4. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง กองบัญชาการกองทัพไทยในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 30 รุ่น รุ่นละ 60 คน และสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน จำนวน 30 เครือข่าย</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายของผู้บังคับบัญชา 2. งบประมาณ 3. กำลังพลที่ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านสื่อต่างๆ หน่วยงานที่ฝึก 4. ความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียน 5. อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>การสร้างเครือข่ายประชาชนหรือเยาวชนที่เข้มแข็ง ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียนด้วยที่ผ่านมายังได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อย</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการสร้างเครือข่ายประชาชนและกำลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล้วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท.วัลลภ รักเสนาะ : พล.ต.สถาพร พันธุ์กล้า</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ.เทอดไทย ทักษธานี : พ.อ. จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ : พ.อ. ภาณุพงศ์ โสภากาศ : พ.ท. สายทอง ปลัดทอง : พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ นักร้อง</p>
<p>โทรศัพท์ : 0 2575 6407</p>	<p>โทรศัพท์ : 0 2575 6407, 0 2575 6198, 0 25750835</p>
<p>คำอธิบาย :</p> <p>พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 กำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ</p> <p>ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการป้องกันราชอาณาจักรมีกรมเสนาธิการร่วม (กรม สธร.) รับผิดชอบตามสายงานจำนวน 7 กรมได้แก่ กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร กรมการสื่อสารทหาร และสำนักงานปลัดบัญชาทหาร งานที่พิจารณาในการวัดประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในแต่ละด้านดังนี้</p> <p>1.2.1 ด้านกำลังพล “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกำลังพล” <u>ประเมิน 5 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานภาพกำลังพลในยามปกติ 2. สถานภาพกำลังพลส่วนกำลังรบ 3. ระบบข้อมูลกำลังสำรอง 4. การนำข้อมูลกำลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C¹)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม(COP) 5. การฝึกพร้อมกองทัพไทยด้านกำลังพล <p>1.2.2 ด้านการข่าว “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว” <u>ประเมิน 5 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558 2. การจัดทำข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ 3. การจัดทำบัญชีเป้าหมายร่วม 4. การประเมินการฝึกพร้อมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>5. การนำข้อมูลทำเนียบกำลังรบประเทศเพื่อนบ้านสามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1.2.3 ด้านยุทธการ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ” <u>ประเมิน 6 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนจัดวางกำลังตั้งแต่ยามปกติ 2. แผนป้องกันประเทศ 3. ทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกำลังฝ่ายเรา 4. หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ 5. การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการ 6. การนำข้อมูลทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) <p>1.2.4 ด้านส่งกำลังบำรุง “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกำลังบำรุง” <u>ประเมิน 4 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทธโศปกรณ์ 2. การแสวงหาการส่งกำลังบำรุงร่วม 3. การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม 4. การนำข้อมูลที่ตั้งการส่งกำลังบำรุงร่วมตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) <p>1.2.5 ด้านกิจการพลเรือน “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน” <u>ประเมิน 2 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน 2. การนำข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) <p>1.2.6 ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศ” <u>ประเมิน 3 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำรงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) หรือ SM1 2. การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท. 3. การนำข้อมูลที่ตั้งทางทหารที่สามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴) และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) ได้ 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>1.2.7 ด้านปลัดบัญชี “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ” <u>ประเมิน 2 งาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำข้อมูลสถานภาพงบประมาณ 2. การจัดทำข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ <p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p>	
<p style="text-align: center;">ตัวชี้วัด</p>	<p style="text-align: center;">ผล การดำเนินงาน</p>
<p>1.ด้านกำลังพล “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกำลังพล”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 สถานภาพกำลังพลในยามปกติ 1.2 สถานภาพกำลังพลส่วนกำลังรบ 1.3 ระบบข้อมูลกำลังสำรอง 1.4 การนำข้อมูลกำลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม(COP) 1.5 การฝึกกรมกองทัพไทยด้านกำลังพล 	<p>ร้อยละ 60</p>
<p>2.ด้านการข่าว “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558 2.2 การจัดทำข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ 2.3 การจัดทำบัญชีเป้าหมายร่วม 2.4 การประเมินการฝึกกรมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง 2.5 การนำข้อมูลทำเนียบกำลังรบประเทศเพื่อนบ้านสามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴) และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 	<p>ร้อยละ 52</p>
<p>3.ด้านยุทธการ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ”</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 แผนจัดวางกำลังตั้งแต่ยามปกติ 3.2 แผนป้องกันประเทศ 3.3 ทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกำลังฝ่ายเรา 3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ 3.5 การประเมินการฝึกกรมกองทัพไทยด้านยุทธการ 3.6 การนำข้อมูลทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) 	<p>ร้อยละ 63.33</p>

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>	
ตัวชี้วัด	ผล การดำเนินงาน
<p>4. ด้านส่งกำลังบำรุง “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกำลังบำรุง”</p> <p>4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทธโปกรณ์</p> <p>4.2 การแสวงหาการส่งกำลังบำรุงร่วม</p> <p>4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม</p> <p>4.4 การนำข้อมูลที่ตั้งการส่งกำลังบำรุงร่วมตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p>	ร้อยละ 35
<p>5. ด้านกิจการพลเรือน “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน”</p> <p>5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน</p> <p>5.2 การนำข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p>	ร้อยละ 20
<p>6. ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศ”</p> <p>6.1 การดำรงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) หรือ SM1</p> <p>6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท.</p> <p>6.3 การนำข้อมูลที่ตั้งทางทหารที่สามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴) และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p>	ร้อยละ 100
<p>7. ด้านงบประมาณ (สพข.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ”</p> <p>7.1 การจัดทำข้อมูลสถานภาพงบประมาณ</p> <p>7.2 การจัดทำข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ</p>	ร้อยละ 40

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สูตรการคำนวณ:

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละความสำเร็จของ} &= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศ 7 ด้าน}}{7} \\ \text{การเตรียมความพร้อม} & \\ \text{ในการป้องกันประเทศ} & \\ &= \frac{60+52+63.33+35+20+100+40}{7} \\ &= 52.90 \end{aligned}$$

เกณฑ์การให้คะแนน:

ระดับ1	ระดับ2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
75	77.5	80	82.5	85

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	24	ร้อยละ 52.90	1	0.2400

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกำลังพล เป็นการประเมิน 5 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 60 ดังนี้
 - 1.1 สถานภาพกำลังพลในยามปกติ
 - 1.2 สถานภาพกำลังพลส่วนกำลังรบ
 - 1.3 ระบบข้อมูลกำลังสำรอง
 - 1.4 การนำข้อมูลกำลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม(COP) การฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกำลังพล
2. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว เป็นการประเมิน 5 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 52 ดังนี้
 - 2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558
 - 2.2 การจัดทำข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ
 - 2.3 การจัดทำบัญชีเป้าหมายรวม
 - 2.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>2.5 การนำข้อมูลทำเนียบกำลังรบประเทศเพื่อนบ้านสามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>3. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ เป็นการประเมิน 6 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 63.33 ดังนี้</p> <p>3.1 แผนจัดวางกำลังตั้งแต่มยามปกติ</p> <p>3.2 แผนป้องกันประเทศ</p> <p>3.3 ทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกำลังฝ่ายเรา</p> <p>3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ</p> <p>3.5 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการ</p> <p>3.6 การนำข้อมูลทำเนียบกำลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p> <p>4. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกำลังบำรุงเป็นการประเมิน 4 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 35 ดังนี้</p> <p>4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทธโปกรณ์</p> <p>4.2 การแสวงหาการส่งกำลังบำรุงร่วม</p> <p>4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม</p> <p>4.4 การนำข้อมูลที่ตั้งการส่งกำลังบำรุงร่วมตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p> <p>5. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกิจการพลเรือนเป็นการประเมิน 2 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 20 ดังนี้</p> <p>5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน</p> <p>5.2 การนำข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴)และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)</p> <p>6. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศเป็นการประเมิน 3 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 100 ดังนี้</p> <p>6.1 การดำรงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) หรือ SM1</p> <p>6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท.</p> <p>6.3 การนำข้อมูลที่ตั้งทางทหารที่สามารถลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C⁴) และเรียกใช้งานบนแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)ได้</p> <p>7. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณเป็นการประเมิน 3 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 40 ดังนี้</p> <p>7.1 การจัดทำข้อมูลสถานภาพงบประมาณ</p> <p>7.2 การจัดทำข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 - ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและเอาใจใส่ - บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :-</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป :-</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท.จันทรงค์ จันทพร</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. สาธิต พงษ์ศิริ</p>
<p>โทรศัพท์ : 0 2585 6487</p>	<p>โทรศัพท์ : 0 2963 6137</p>
<p>คำอธิบาย :</p> <p>กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมยุทธบริการทหาร ได้ดำเนินการตามแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มที่ 4 แบตเตอรี่ โดยจัดซื้อจากโรงงานแบตเตอรี่ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ สป.กท. สามารถผลิตได้ โดยคำนวณจากร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) เฉพาะที่ บก.ทท. ซื้อและได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ บก.ทท. สั่งซื้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ (N70) ชั่ว R 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 80 แอมป์ (N 70 Z) 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ (N 120) 4. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์ (N150) 5. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ (N 200) 6. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 50 แอมป์/ชม. (N 50) 7. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์/ชม. (N 70) 8. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 75 แอมป์/ชม. (DIN 75) 9. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์/ชม. (N120) 10. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์/ชม. (N150) 11. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์/ชม. (N 200) 12. น้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) <p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มที่ 4 แบตเตอรี่ เป็นจำนวนเงิน 1,404,269.- บาท และได้ทำแผนการจัดหา 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงานจัดหาครั้งที่ 1 จำนวน 5 รายการ (139 หม้อ) มูลค่า 499,039.51 บาท 2. การดำเนินงานจัดหาครั้งที่ 2 จำนวน 7 รายการ (108 หม้อ, น้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) 1,200 ลิตร) มูลค่า 520,526.96 บาท 3. การดำเนินงานจัดหาครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ มูลค่า 384,702.53 บาท 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>										
<p>รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจาก ศอพท. จำนวน 1,019,566.47 บาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากทุกแหล่ง จำนวน 1,404,269.- บาท</p> <p>ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจาก ศอพท. = $\frac{\text{มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ บก.ทท. ซื้อจาก ศอพท. (Y)} \times 100}{\text{มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ บก.ทท. ซื้อจากทุกแหล่ง (Z)}}$</p> <p style="text-align: center;">= $\frac{1,019,566.47 \times 100}{1,404,269}$</p> <p style="text-align: center;">= 72.60</p>											
<p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ระดับที่ 1</td> <td>ระดับที่ 2</td> <td>ระดับที่ 3</td> <td>ระดับที่ 4</td> <td>ระดับที่ 5</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> </table>		ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	ระดับที่ 4	ระดับที่ 5	30	35	40	45	50
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	ระดับที่ 4	ระดับที่ 5							
30	35	40	45	50							
<p>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการ ดำเนินงาน</th> <th>ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th>ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สนับสนุนภารกิจของเหล่าทัพได้ตาม เป้าหมาย</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">ร้อยละ 72.60</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0.5000</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สนับสนุนภารกิจของเหล่าทัพได้ตาม เป้าหมาย	10	ร้อยละ 72.60	5	0.5000
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก							
ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สนับสนุนภารกิจของเหล่าทัพได้ตาม เป้าหมาย	10	ร้อยละ 72.60	5	0.5000							
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <p>กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมยุทธบริการทหาร ได้จัดทำแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มที่ 4 แบตเตอรี่ จำนวน 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 1,404,269.- บาท (หลักฐานอิงหมายเลข 1) ได้ดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดหาแบตเตอรี่ จำนวน 5 รายการ (139 หม้อ) เป็นเงิน 499,039.51 บาท ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2 – 9)</p>											

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(✓) รอบ 6 เดือน (....) รอบ 9 เดือน (....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ (N70) ชั่ว R 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 80 แอมป์ (N 70 Z) 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ (N 120) 4. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์ (N150) 5. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ (N 200)</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดหาแบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 520,526.96 บาท (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10 – 14) ดังนี้</p> <p>1. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 50 แอมป์/ชม. (N 50) 2. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์/ชม. (N 70) 3. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 75 แอมป์/ชม. (DIN 75) 4. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์/ชม. (N120) 5. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์/ชม. (N150) 6. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์/ชม. (N 200) 7. น้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ)</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป : -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>1. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 5 พ.ย.57 เรื่อง ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 3. หนังสือ กบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท 0305/746 ลง 13 ก.ค.52 เรื่อง ขอความเห็นชอบ แผนความต้องการผลิตภัณฑ์จาก ศอพท. ประจำปีงบประมาณ 2555- 2558 ของส่วนราชการใน บก.ทท. 4. หนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กท 0315/2663 ลง 14 พ.ย.57 เรื่อง ขอให้เสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์ 5. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 7 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ</p>	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
แบทเตอรี่ยุธยนต์	
6. หนังสือ กคจ.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กคจ.ยบ.ทหาร เลขรับ 3052/57 ลง 17 พ.ย.57 เรื่องขออนุมัติ รดยนต์	ชื่อแบตเตอรี่
7. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 22 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ จำนวน 5 รายการ ลง 21 ม.ค.58	
8. เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ประกอบการ ตามฎีกาเบิกเงินเลขที่ 449/58 จำนวน 499,039.51 บาท	
9. หนังสือ กคจ.ยบ.ทหาร ที่ กท 0315.1/117 ลง 3 มี.ค.58 เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ.58	
10. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 24 ก.พ.58 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแบตเตอรี่ยุธยนต์และน้ำกรดผสม	
11. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 27 ก.พ.58 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดซื้อแบตเตอรี่ยุธยนต์และน้ำกรดผสม	
12. หนังสือ ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท 0315/434 ลง 2 มี.ค.58 เรื่อง ขอให้เสนอราคาแบตเตอรี่ยุธยนต์และน้ำกรดผสม	
13. หนังสือ อท.ศอพท. ที่ กท 0206/403 ลง 2 มี.ค.58 เรื่อง ขอแจ้งราคาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว – กรด และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) และใบเสนอราคา ลง 2 มี.ค.58 กำหนดยื่นราคา 120 วัน กำหนดส่งมอบ 60 วัน	
14. หนังสือ กจท.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจท.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 6 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ยุธยนต์และน้ำกรดผสม	
15. จก.ยบ.ทหาร อนุมัติซื้อ เมื่อ 10 มี.ค.58 ท้ายหนังสือ กคจ.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคจ.ยบ.ทหาร เลขรับ 409/58 ลง 9 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ยุธยนต์และน้ำกรดผสม	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.อ. ทวีป เนตรนิยม</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. นพดล ปิ่นทอง</p>
<p>โทรศัพท์ : 0 2193 6180</p>	<p>โทรศัพท์ : 0 2193 6111</p>
<p>คำอธิบาย :</p> <p>กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยวัดจากจำนวนงาน การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ และงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 โดยแต่ละงานมีความหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ หมายถึง การขุด/ลอก แหล่งน้ำและลำน้ำ การก่อสร้างฝายน้ำล้น งานก่อสร้างระบบประปา การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การก่อสร้างถังเก็บน้ำ และการขุดเจาะบ่อบาดาล 2. งานการก่อสร้างเส้นทางชนบท หมายถึง การก่อสร้าง การปรับปรุง ซ่อมทางผิวจราจรลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรัง <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การก่อสร้างทางชนบท จำนวน 82 งาน 2. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 343 งาน <p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลการดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จำนวน 82 งาน สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตได้ 63 งาน 1.2 โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 343 งาน สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตได้ 246 งาน <p>รวมงานตามแผนงานพัฒนาประเทศ 425 งาน และงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 309 งาน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557</p> $= \frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายผลผลิต}}{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนงาน}} \times 100$ $= \frac{309 \times 100}{425} = 72.71$	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
--	--

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		2555	2556	2557	2558
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ระดับ	5	5	5	1

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ดำเนินการตามแผนพัฒนาประเทศได้ตามเป้าหมายผลผลิตร้อยละ 95
2	ดำเนินการตามแผนพัฒนาประเทศได้ตามเป้าหมายผลผลิตร้อยละ 100
3	สำรวจความพึงพอใจโดยมีผลสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 80
4	สำรวจความพึงพอใจโดยมีผลสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 85
5	สำรวจความพึงพอใจโดยมีผลสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 90

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	17	ร้อยละ 72.71	1	0.1700

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาประเทศตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้
 - 1.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จำนวน 82 งาน
 - 1.2 โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 343 งาน
2. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยโครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท และ โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือน จำนวน 309 งาน คิดเป็นร้อยละ 72.71 ดังนี้
 - 2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จำนวน 63 งาน จากเป้าหมาย 82 งาน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)
 - 2.2 โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 246 งาน จากเป้าหมาย 363 งาน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3)

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>3. กองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ และโครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความชัดเจนของนโยบาย ได้แก่ นโยบายแต่ละตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้สำเร็จ 2. ความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด 3. ความพอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุและเครื่องมือ 4. ความพร้อมของกลุ่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์ของแต่ละโครงการ 5. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจและสังคม 6. รูปแบบในการเข้าดำเนินการแต่ละโครงการจะต้องมีความชัดเจนสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ 7. การสนับสนุนด้านการระวังป้องกันให้กับหน่วยปฏิบัติงาน 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป : -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. เอกสารส่งมอบโครงการตามแผนงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท 3. เอกสารส่งมอบโครงการตามแผนงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ กองบัญชาการกองทัพไทย</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท.วัลลภ รักเสนาะ : พล.ต.ณัฐพล บุญงาม</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ.เทอดไทย ทัทธานี : พ.ท.สายทอง ปลัดทอง : พ.ท.หญิงเพ็ญศิริ นักร้อง : พ.อ.กิตติ คงสมบัติ : น.อ.สุรสันต์ คงสิริ.น. : พ.ต.หญิง สิริกร นัตรภูติ</p>
<p>โทรศัพท์ : 02575 6407</p>	<p>โทรศัพท์ : 02575 6407 โทรศัพท์ : 02 575 0309</p>
<p>คำอธิบาย :</p> <p>การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ บก.ทท. ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ “เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ”รวมทั้งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย คือ “การพัฒนาบทบาทนำในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ”</p> <p>ในปีงบประมาณพ.ศ.2558 กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนงานที่จะดำเนินการ 19 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่ายอำนวยการณ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 3. การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX) 4. การดำเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กท. อาเซียน (ASEAN defence Misinsters’ Meeting :ADMM) 5. การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai – EWGs on PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กท.อาเซียน กับ รมว.กท.ประเทศคู่เจรจา (ADMM- Plus) 6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน 7. การศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 8. การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 9. การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>															
<p>10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical Officer Program) ณ ประเทศ มช. (การอบรมหลักสูตรกฎหมายทางการแพทย์ The 3rd Regional Medical Law of Armed Conflict Course Under The Aegis of International Committee of Military Medicine)</p> <p>11. การประชุมผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน The 4th ASEAN Chiefs of Military Medicine Conference(4th ACMMC)</p> <p>12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย - อช.</p> <p>13. การพัฒนาภาวะผู้นำอาเซียน</p> <p>14. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI)</p> <p>15. การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน</p> <p>16. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน</p> <p>17. การจัดทำ ROAD MAP สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียนและเดินทางไป ROAD SHOW ร่วมกับประเทศสมาชิก</p> <p>18. การประชุมประสานความร่วมมือด้านความต่อต้านการก่อการร้าย</p> <p>19. การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Work Group : Thai EWGsE)</p>																
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 19กิจกรรม โดยมีส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว</p> <p>2. กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถดำเนินการตามแผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรอบ 6 เดือน ได้ 6กิจกรรม</p>																
<p>ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</p> <p>จำนวนกิจกรรมความร่วมมือของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการกองทัพไทย</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="798 1653 1005 1713">หน่วยวัด</th> <th colspan="4" data-bbox="1005 1653 1532 1713">ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1713 1005 1765">กิจกรรม</td> <th data-bbox="1005 1713 1141 1765">2555</th> <th data-bbox="1141 1713 1276 1765">2556</th> <th data-bbox="1276 1713 1412 1765">2557</th> <th data-bbox="1412 1713 1532 1765">2558</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 1765 1005 1986"></td> <td data-bbox="1005 1765 1141 1986">-</td> <td data-bbox="1141 1765 1276 1986">-</td> <td data-bbox="1276 1765 1412 1986">14</td> <td data-bbox="1412 1765 1532 1986">6</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.				กิจกรรม	2555	2556	2557	2558		-	-	14	6
หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.															
กิจกรรม	2555	2556	2557	2558												
	-	-	14	6												

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
--	--

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
8	9	10	11	12

เงื่อนไข : กิจกรรมหากได้รับอนุมัติแล้ว และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ภัยสงคราม การเมืองภายในประเทศ/ประเทศคู่ภาคี ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง หากดำเนินการไปแล้วจะเกิดผลเสียหายต่อกองทัพหรือประเทศ ไม่ถือว่ากิจกรรมนั้นเป็นความผิดของเจ้าของกิจกรรม รวมถึงให้ถือว่า มีคะแนนจากกิจกรรมนั้นตามปกติ

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน:

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
จำนวนกิจกรรมความร่วมมือของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการกองทัพไทยที่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	12	ดำเนินการแล้ว 6 กิจกรรม	1	0.1200

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 19กิจกรรม ดังนี้
 - 1.1 การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่ายอำนวยการ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 - 1.2 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน
 - 1.3 การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX)
 - 1.4 การดำเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กท. อาเซียน (ASEAN defence Ministers' Meeting :ADMM)
 - 1.5 การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai - EWGs on PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กท.อาเซียน กับ รมว.กท.ประเทศคู่เจรจา (ADMM- Plus)
 - 1.6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน
 - 1.7 การศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>1.8 การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ</p> <p>1.9 การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs)</p> <p>1.10 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical Officer Program) ณ ประเทศ มช. (การอบรมหลักสูตรกฎหมายทางการแพทย์ The 3rd Regional Medical Law of Armed Conflict Course Under The Aegis of International Committee of Military Medicine)</p> <p>1.11 การประชุมผู้นำแพทย์ทหารอาเซียนThe 4th ASEAN Chiefs of Military Medicine Conference(4th ACMMC)</p> <p>1.12 การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย - อช.</p> <p>1.13 การพัฒนาภาวะผู้นำอาเซียน</p> <p>1.14 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI)</p> <p>1.15 การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน</p> <p>1.16 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน</p> <p>1.17 การจัดทำ ROAD MAP สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียนและเดินทางไป ROAD SHOW ร่วมกับประเทศสมาชิก</p> <p>1.18 การประชุมประสานความร่วมมือด้านความต่อต้านการก่อการร้าย</p> <p>1.19 การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Work Group : Thai EWGsE)</p> <p>2. แผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 19 กิจกรรม ของ กองบัญชาการกองทัพไทย มีส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการตามแผนดังกล่าว</p> <p>3. กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถดำเนินการตามแผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>3.1 การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนมีการดำเนินการดังนี้ การเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนในสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน การประชุมเตรียมการในการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยที่กำหนดนโยบายหน่วยที่วางแผนการปฏิบัติ และหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สรุปแนวทางการปฏิบัติ นำเรียน จก.ยก.ทหารและแจกจ่ายแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งแผนงานได้กำหนดดำเนินการ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>3.1.1 คณะเดินทาง จำนวน 8 นาย ตรวจภูมิประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ 21 – 23 ม.ค.58</p> <p>3.1.2 จัดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 45 นาย ณ รร.อรัญเมออร์เมต จ.สระแก้ว ในวันที่ 26 – 30 ม.ค.58</p> <p>3.2 การดำเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กท.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting: ADMM) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ มีขั้นตอนการดำเนินการ(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2) ดังนี้</p> <p>3.2.1 การดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยในขั้นเตรียมการ</p> <p>3.2.1.1 กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ได้ดำเนินการขออนุมัติให้ผู้แทน ศสภ.มช. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในห้วง ๘.ค.57</p> <p>3.2.1.2 กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ได้ดำเนินการขออนุมัติให้ผู้แทน ศสภ.อช. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอิซูซุ จ.ชลบุรี และ ศร.จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะดำเนินการใน ม.ค.58</p> <p>3.2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>3.2.2.1พ.ต. AdzharHamdan และ พ.ต. HamiliHamdan ผู้แทน ศสภ.มช. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ห้วง 6 - 26 ๘.ค.57 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.2.2.2พ.ต. R IriawanWidianto และ พ.ต. BudiHartono ผู้แทน ศสภ.อช. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอิซูซุ จ.ชลบุรี และ ศร.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วง 11 – 31 ม.ค.58และ</p> <p>3.2.2.3 การดำเนินการในขั้นสรุปทเรียนและรายงาน : รายงานผล</p> <p>3.3 การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กท.อาเซียน กับ รมว.กท.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)มีขั้นตอนการดำเนินการ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3) ดังนี้</p> <p>3.3.1 การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Experts' Working Group on Peacekeeping Operations : EWG on PKO) 1.1)การดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยในขั้นเตรียมการ :กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ได้ติดต่อประสานงานกับ กล.ต. และ กพช. เพื่อขอทราบและยืนยันกำหนดการประชุมฯ ณ กล.ต. และ กพช.</p> <p>3.3.2การดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ : เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ณ กล.ต. และ กพช.</p> <p>3.3.3การดำเนินการในขั้นสรุปทเรียนและรายงาน : รายงานผลการเข้าร่วมประชุม</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>3.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียนซึ่ง กรป. สนผ.ยก.ทหาร ได้มีหนังสือขออนุมัติจัดการต้อนรับตามที่หนังสือ ยก.ทหาร ต่วนมาก ที่ กท 0304/4341 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติจัดการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.) และเมื่อผลการต้อนรับเสร็จสิ้นจึงดำเนินการสรุปรายงานผลตามหนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/30 ลง 5 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.) ซึ่งผลการต้อนรับคณะนายทหารหน่วยระดับยุทธวิธีจากกองทัพ วน. ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความประทับใจให้แก่คณะนายทหารจากกองทัพ วน. เป็นอย่างดี นับว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทท. กับ กองทัพ วน.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย รมว.กท. และ ผบ.ทสส. ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองกองทัพต่อไปในอนาคต สำหรับการเดินทางไปเยือนของคณะฝ่ายไทย ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ผู้แทน บก.ทท. และ เหล่าทัพ รวม 12 นาย เดินทาง ระหว่าง 1 – 6 มี.ค.58 โดยมี พล.ร.ต.ไกรศรี เกสร ร.น. รอง จก.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ตามหนังสือที่ กท 0304/603 ลง 11 ก.พ.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4)</p> <p>3.5 การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5) ดังนี้</p> <p>3.5.1 กิจกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ</p> <p>3.5.2 ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ กร.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop on Earthquake Relief and Emergency Response ที่ กรุงปักกิ่ง และเมืองคุนหมิงสปป. ระหว่าง 23 - 28 พ.ย.57</p> <p>3.5.3 ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.ปริวัตร กาญจนวิสา ประจำ กพ.ทหาร ช่วยราชการ กร.ทหาร และ พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ ประจำ นทพ. เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปป.</p> <p>3.5.4 กร.ทหาร สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปป.</p> <p>3.6 การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs)ข้อมูลการดำเนินงาน : กิจกรรมการประชุมการดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยฯ (Thai Experts' Working Group :Thai EWGs on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6) ดังนี้</p> <p>3.6.1 ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย รอง จก.กร.ทหาร และคณะรวม 6 นาย เดินทางไปราชการต่างประเทศ การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 5 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่าง 9 – 12 ธ.ค.57</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>3.6.2 สรุปผลการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ สปป.ลาว</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p>	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาดูงานได้ 2. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด 3. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด 	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป :</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน <ol style="list-style-type: none"> 1.1 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กท 0304.5/01 ลง 5 ม.ค.58 1.2 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กท 0304.5/03 ลง 6 ม.ค.58 1.3 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/57 ลง 7 ม.ค.58 1.4 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กท 0304.5/140 ลง 4 ก.พ.58 1.5 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กท 0304.5.3/36 ลง 6 ก.พ.58 2. การดำเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กท.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting: ADMM) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน <ol style="list-style-type: none"> 2.1 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท 0304/4275 ลง 1 ธ.ค.57 2.2 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/4541 ลง 19 ธ.ค.57 2.3 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/25 ลง 8 ม.ค.58 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>2.4 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/510 ลง 4 ก.พ.58</p> <p>3. การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กท.อาเซียน กับ รมว.กท.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)</p> <p>3.1 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท.0304/1039 ลง 10 มี.ค.58</p> <p>4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน</p> <p>4.1 ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท 0304/4341 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติจัดการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.)</p> <p>4.2 ยก.ทหาร ที่ กท 0304/30 ลง 5 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.)</p> <p>4.3 ยก.ทหาร ที่ กท 0304/607 ลง 11 ก.พ.58 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ</p> <p>4.4 ยก.ทหาร ที่ กท 0304/1087 ลง 13 มี.ค.58 เรื่อง การรายงานผลการเดินทางเยือน วน. ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือน วน. ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธี ไทย – วน. ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วน.)</p> <p>5. การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ</p> <p>5.1 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/2998 ลง 12 พ.ย.57</p> <p>5.2 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/3041 ลง 17 พ.ย.57</p> <p>5.3 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท 0306/3302 ลง 8 ธ.ค.57</p> <p>6. การดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) (กร.ทหาร)</p> <p>6.1 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/3250 ลง 2 ธ.ค.57</p> <p>6.2 หนังสือ กร.ทหาร ที่ กท 0306/3424 ลง 18 ธ.ค.57</p>	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)			<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี			ผู้จัดเก็บข้อมูล : พันเอก ชัชวาลย์ พยุวงค์		
โทรศัพท์ : 0 2575 6539			โทรศัพท์ : 0 2575 6564		
<p>คำอธิบาย :</p> <p>การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</p> <p>การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงบประมาณกำหนดให้</p>					
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2558 ตามระบบ GFMIS</p>					
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละการเบิกจ่าย	
	2556	2557	2558	2557	2558
ได้รับการจัดสรร	3,242,757,661.00	2,836,045,635.00	2,643,573,084.00	-	-
การเบิกจ่ายงบประมาณ	2,934,380,700.50	2,660,149,775.80	1,282,102,445.82	93.79	48.50

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
ตารางและสูตรการคำนวณ :											
$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ}} = \frac{1,282,102,445.82 \times 100}{2,643,573,084.00} = 48.50$											
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th style="width: 20%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 3</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 5</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">87</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	75	78	81	84	87
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
75	78	81	84	87							
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 20%;">ผลการ ดำเนินงาน</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ลงทุน</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> <td>สามารถเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนได้ ร้อยละ 48.50</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0.0250</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก	ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ลงทุน	2.5	สามารถเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนได้ ร้อยละ 48.50	1	0.0250
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก							
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ลงทุน	2.5	สามารถเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนได้ ร้อยละ 48.50	1	0.0250							
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :											
เดิมกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากสำนัก- งบประมาณ เป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 2,643,573,084.- บาท ณ วันที่ 9 มี.ค.58 งบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,282,102,445.82 บาท (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1-3)											
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -											
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -											
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -											

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0001 ปีงบประมาณ 58 ลง 1 ต.ค.57 หน้า 5 และ หน้า 6 2. เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 ปีงบประมาณ 58 ลง 4 ต.ค.57 หน้า 1 ถึงหน้า 90 3. หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0707/6828 ลง 17 ก.พ.58 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน																							
<p>ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม</p>																								
<p>:</p>																								
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท. พรพิพัฒน์ เบญญศรี</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. อรรถนพ ลาภชุมศรี</p>																							
<p>โทรศัพท์ : 0 2575 6112</p>	<p>โทรศัพท์ : 5721779</p>																							
<p>คำอธิบาย :</p> <p>1. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของ ส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</p> <p>2. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p>																								
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>- ติดตามข้อมูลสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 1 ของเดือนถัดไป) จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ร้อยละการเบิกจ่าย</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2556</th> <th style="text-align: center;">2557</th> <th style="text-align: center;">2558</th> <th style="text-align: center;">2557</th> <th style="text-align: center;">2558</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ได้รับการจัดสรร</td> <td style="text-align: center;">15,134.69</td> <td style="text-align: center;">14,412.79</td> <td style="text-align: center;">14,779.66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">การเบิกจ่ายงบประมาณ</td> <td style="text-align: center;">12,456.31</td> <td style="text-align: center;">5,489.08</td> <td style="text-align: center;">7,104.46</td> <td style="text-align: center;">38.08</td> <td style="text-align: center;">48.07</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละการเบิกจ่าย		2556	2557	2558	2557	2558	ได้รับการจัดสรร	15,134.69	14,412.79	14,779.66			การเบิกจ่ายงบประมาณ	12,456.31	5,489.08	7,104.46	38.08	48.07	
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละการเบิกจ่าย																			
	2556	2557	2558	2557	2558																			
ได้รับการจัดสรร	15,134.69	14,412.79	14,779.66																					
การเบิกจ่ายงบประมาณ	12,456.31	5,489.08	7,104.46	38.08	48.07																			

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
<p>เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับ 1</td> <td style="text-align: center;">ระดับ 2</td> <td style="text-align: center;">ระดับ 3</td> <td style="text-align: center;">ระดับ 4</td> <td style="text-align: center;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">96</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	88	90	92	94	96
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
88	90	92	94	96							
<p>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</p> <p>ปีงบประมาณ 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,779.67 ล้านบาท เศษ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ 31 มี.ค.58 เป็นเงิน 7,104.31 ล้านบาท โดย</p> <p style="text-align: center;">ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม = $\frac{7,104.46 \times 100}{14,779.66}$ = 48.07</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ตัวชี้วัด</th> <th style="text-align: center;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="text-align: center;">ผลการ ดำเนินงาน</th> <th style="text-align: center;">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th style="text-align: center;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> <td style="text-align: center;">สามารถเบิกจ่าย รายจ่าย ภาพรวมได้ ร้อยละ 48.07</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0.0250</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	2.5	สามารถเบิกจ่าย รายจ่าย ภาพรวมได้ ร้อยละ 48.07	1	0.0250
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก							
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	2.5	สามารถเบิกจ่าย รายจ่าย ภาพรวมได้ ร้อยละ 48.07	1	0.0250							
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ/เงื่อนไข :</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,779.67 ล้านบาทเศษ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1)</p> <p>ณ วันที่ 31 มี.ค.58 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,104.31 ล้านบาท (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)</p> <p>กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจัดให้มีการเร่งรัดติดตามในรูปของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย</p>											

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณในปีงบประมาณ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 	
<p>เงื่อนไข :</p> <p>กรณีนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่ จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป : -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.58 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พ.อ.อภิชาติ เชียงอารีย์			ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ท.พรชัย นพรัตน์เกียรติ		
โทรศัพท์ : 5721420			โทรศัพท์ : 5721420		
คำอธิบาย : ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10					
เหตุผล : พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ					
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ					
1. ด้านไฟฟ้า 2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		2555	2556	2557	2558
การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	ร้อยละ 5	5	5	5	5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :		
1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน		
สูตรการคำนวณ		
$\text{ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า} = \frac{(90\% \text{ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}$ (Energy Utilization Index, EUI)		
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้		
ระดับ คะแนน	ประเด็น	คะแนน
1	มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558) และ 12 เดือน (เมษายน 2558 – กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด	0.5000
2	2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนด ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558	0.2500
	2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558	0.2500
3	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333	0.0001- 0.5000
4	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199	0.0001- 0.5000
5	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน	0.0001- 0.5000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน สูตรการคำนวณ		
$\text{ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน} = \frac{(90\% \text{ ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}$ (Energy Utilization Index, EUI)		
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้		
ระดับ คะแนน	ประเด็น	คะแนน
1	มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558) และ 12 เดือน (เมษายน 2558 – กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด	0.5000
2	2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558	0.2500
	2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558	0.2500
3	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333	0.0001- 0.5000
4	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199	0.0001- 0.5000
5	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคำนวณค่าดัชนีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน	0.0001- 0.5000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(✓) รอบ 6 เดือน (....) รอบ 9 เดือน (....) รอบ 12 เดือน			
เกณฑ์การให้คะแนนของพลังงาน 2 ชนิด คือ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง : 5 ระดับ รวม 5 คะแนน				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3 - 5		
1 คะแนน	1 คะแนน	3 คะแนน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ระดับ)	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ - ไฟฟ้า - น้ำมันเชื้อเพลิง	5	5 5	2.5 2.5	0.1250 0.1250
รวม			5.0	0.2500
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
1. มีรายงานการใช้พลังงานของ บก.ทท. ปีงบประมาณ 57 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3) 2. มีการรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ทุกเดือน 3. มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ทุกเดือน 4. ขออนุมัติแนวทางการตรวจติดตามการประหยัดพลังงานของ บก.ทท. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5) 5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558				

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(✓) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการใน บก.ทท. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง - ส่วนราชการใน บก.ทท. รายงานข้อมูลการใช้พลังงานให้ กบ.ทหาร เป็นประจำทุกเดือน 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน: -</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป: -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กท 0305/458 ลง 26 มี.ค.55 2. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ 1059/55 ลง 24 ธ.ค.55 3. มาตรการประหยัดพลังงานของ บก.ทท. ฉบับปี พ.ศ.2555 4. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กท. 0305/25 ลง 8 ม.ค.58 5. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ต่อ กบ.ทหาร เลขรับ 7462/57 ลง 12 ก.พ.58 	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		(../..) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. เทวัญ สมบุญโต	ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ธวัช ธีญญาชาติกุล พ.อ.หญิง วชิราภรณ์ สมุทรักษ์	
โทรศัพท์ : 0-2575-6619	โทรศัพท์ : 0-2575-6637	
คำอธิบาย : <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน และ ลดความซ้ำซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ต่างๆ ในการพัฒนาหรือนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐใน การเชื่อมโยง รับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ● เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการทำงาน มีการปรับปรุงกระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ มี การบูรณาการกระบวนการภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียวกัน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในการพัฒนา Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำหนักร้อยละ 1 2. การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) มีน้ำหนักร้อยละ 0.5 3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบ แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF) มีน้ำหนักร้อยละ 1 4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) มีน้ำหนักร้อยละ 0.5 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ มีน้ำหนักร้อยละ 0.5 6. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีน้ำหนักร้อยละ 0.5 7. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีน้ำหนักร้อยละ 1 		

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(..../..) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานได้ตามข้อ 1 คิดเป็น 1 คะแนน ดังนี้</p> <p>1.1 มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการแต่งตั้งเสนาธิการทหาร เป็น CIO ของกองบัญชาการกองทัพไทย และได้มีบทบาทดังนี้</p> <p>1.1 CIO ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร แต่เนื่องจากวัฒนธรรมขององค์กรจะมีฝ่ายเสนาธิการ เป็นผู้ให้ข้อมูลและทำข้อตกลงใจให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ ซึ่งในเรื่องสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยมี เจ้ากรมการสื่อสารทหาร/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร เป็นฝ่ายเสนาธิการทหาร เรื่องนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร เข้ารับการอบรมแทน</p> <p>1.2 กองบัญชาการกองทัพไทยมีการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยกรมการสื่อสารทหาร ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561</p> <p>1.3 กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วย เผยผ่านทาง เว็บไซต์ rtarf.mi.th</p> <p>2. การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) มีการดำเนินงานได้ 3 ข้อ คิดเป็น 3 คะแนน ดังนี้</p> <p>2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการทบทวนความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>2.2 มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC)</p> <p>2.3 มีการปรับปรุงข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (update)</p> <p>3. การวางแผนการใช้มาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e – Government Interoperability Framework : Th e - GIF) มีการดำเนินงานได้ตามข้อ 1 คิดเป็น 1 คะแนน ดังนี้</p> <p>3.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p>4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น 1 คะแนน</p> <p>5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น 1 คะแนน</p>	

(../..) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
(.....) รอบ 12 เดือน
<p>6. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น 1 คะแนน</p> <p>7. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น 1 คะแนน</p>

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ประเด็นการวัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5		
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.0	1	2	3	4	5	1	1.0000
2. การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม	0.5	1	2	3	4	5	3	1.5000
3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	1.0	1	2	3	4	5	1	1.0000
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย	0.5	1	2	3	4	5	1	0.5000

(../..) รอบ 6 เดือน								
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 9 เดือน								
(.....) รอบ 12 เดือน								
ประเด็นการวัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5		
5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ	0.5	1	2	3	4	5	1	0.5000
6. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	0.5	1	2	3	4	5	1	0.5000
7. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1.0	1	2	3	4	5	1	1.0000
	5							6.0000
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก								1.2000
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :								
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก			
ชื่อตัวชี้วัด 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ		5	1.2	1	0.0500			
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ/เงื่อนไข								
<p>1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.1 มีการแต่งตั้ง CIO บก.ทท.</p>								

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(..√..) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>1.2 มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 - 2561 ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561</p> <p>1.3 CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Service) ของ บก.ทท. การพัฒนาและใช้ระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ บก.ทท. ในระบบอินเทอร์เน็ต (www.rtarf.mi.th)</p> <p>2. การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)</p> <p>2.1 มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมตามที่กำหนด โดยมีการประชุมผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม</p> <p>2.2 มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) กองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดข้อมูลและจัดทำ Banner หน้าเว็บไซต์ บก.ทท. (www.rtarf.mi.th) ชื่อ “การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ของ บก.ทท. ซึ่งเชื่อมโยงกับ เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม (www.g4share.go.th)</p> <p>2.3 มีการปรับปรุงข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (update) โดยได้มีการส่งรายชื่อผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ของหน่วย ดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลในส่วนราชการอื่นต้องการ จัดกิจกรรมของหน่วยที่จะแลกเปลี่ยนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปรับปรุงข่าวสาร (Update) ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วย</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดำเนินงาน :</p> <p>- รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวชี้วัดที่ 5 ดำเนินการถึงเดือนที่ 6 แล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งเพิ่มรายละเอียดการประเมินผล เป็นเหตุทำให้การดำเนินงานของหน่วยเกิดปัญหาในการปฏิบัติ</p>	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	(..../..) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้างอิง : -	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
--	--

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. สุภรัตน์ เงินบำรุง	ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ภูวดล อุดมศิลป์
--	---

โทรศัพท์ : 0 2575 6553	โทรศัพท์ : 0 2575 6563
------------------------	------------------------

คำอธิบาย :

- การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ เป็นการดำเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จำนวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ โดยการมีส่วนร่วมของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. หมวด 1 – 6 และส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การที่มีความครบถ้วนและทันสมัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ e-SAR ตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	-	3	-	5

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (30 พ.ค.58)
2	-
3	จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (30 พ.ค.58)
4	-
5	จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (30 พ.ค.58) และ รายงานมีความ ครบถ้วนและทันสมัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ	1	ชั้นตอนที่ 5	5	0.0500

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เชิญผู้แทนคณะทำงาน PMQA หมวด 1-6 ประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยง สถานภาพในปัจจุบันของกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน จำนวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย ที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ 1 หน่วย คือ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)

2. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำผลการประชุมฯ มาจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบฟอร์มที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และส่งรายงาน ดังกล่าวผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความ ครบถ้วนและทันสมัย (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3 - 4) โดยที่ สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานผลในระบบ (e - SAR) รอบ 6 เดือน จากวันที่ 1 - 30 เม.ย.58 เป็น 1 - 30 พ.ค.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป : -

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :

1. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กท 0308/2410 ลง 20 ต.ค.57 เรื่องขออนุมัติหลักการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กท 0304/120 ลง 19 ส.ค.57
3. ข่าวก สปช.ทหาร ที่ กท 0308/901 ลง 24 มี.ค.58
4. รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5. หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/241 ลง 9 เม.ย.58 เรื่อง การรายงานผลการประเมินตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – SAR) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. สุภรัตน์ เงินบำรุง		ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ภูวดล อุดมศิลป์
โทรศัพท์ : 0 2575 6553		โทรศัพท์ : 0 2575 6563
คำอธิบาย : <ul style="list-style-type: none"> ● ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนำผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง ● แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคำถามจำนวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) ● คำถามด้านการกำหนดเป้าหมาย (Goal) <ul style="list-style-type: none"> - <i>ระดับองค์การ (Organization)</i> เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกำหนดเป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ - <i>ระดับหน่วยงาน (Department)</i> เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง - <i>ระดับบุคคล (Individual)</i> เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น การกำหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล ● คำถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) <ul style="list-style-type: none"> - <i>ระดับองค์การ (Organization)</i> เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทำงานให้สามารถทำงานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 		

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

- *ระดับหน่วยงาน (Department)* เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกำหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน

- *ระดับบุคคล (Individual)* เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกำหนดขั้นตอนการทำงานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถทำงานแทนกันได้

● **คำถามด้านการบริหารจัดการ (Management)**

- *ระดับองค์กร (Organization)* เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริหารจัดการภายใน

- *ระดับหน่วยงาน (Department)* เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร

- *ระดับบุคคล (Individual)* เป็นกลุ่มคำถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากรสามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากร

● **ลำดับความสำคัญของการพัฒนา** เรียงตามลำดับดังนี้

❶ Organization Goal ❷ Department Goal ❸ Individual Goal

❹ Organization Design ❺ Organization Management ❻ Department Design

❼ Department Management ❽ Individual Design ❾ Individual Management

● ผลการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องดำเนินการพัฒนาเรื่องการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร (cell ❶ Organization Goal)

● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่ส่วนราชการดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

จากผลการตอบแบบสอบถาม กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ภาพรวม cell ที่กองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ cell 1 การกำหนดเป้าหมายระดับองค์การ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการดังนี้

ระดับคะแนน	การดำเนินงาน
1	กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการกำหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สำคัญ ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 19, 24 - 26 ธ.ค.57 โดยผู้บัญชาการกองทัพไทยได้อนุมัติแผนพัฒนาองค์การฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58
2	กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สื่อสารวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กำลังพลรับทราบทิศทาง มีความเข้าใจ รวมทั้งมีการประเมินความรู้ความเข้าใจในทิศทางดังกล่าวของกำลังพล 2 ครั้ง
3	กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการกองทัพไทยได้อนุมัติแผนพัฒนาองค์การฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58
4	กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาองค์การฯ และมีการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานทางเอกสาร และระบบสารสนเทศ (Management cockpit และ RTARF PMS) ตามวงรอบ 7 วัน, 15 วัน, ทุกเดือน, และ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		2555	2556	2557	2558
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ	ระดับ	-	5	5	4

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับความสำเร็จ (Milestone)				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร	4	4	4	0.1600

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

กองบัญชาการกองทัพไทยได้นำผลการตอบแบบสอบถามกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทยภาพรวม มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่มี ความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้กำลังพลรับทราบ โดยจะต้องทำการปรับปรุง Cell 1 ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร (หลักฐานอ้างอิง หมายเลข 1) โดยดำเนินการดังนี้

1. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2) โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน PMQA ของ บก.ทท. หมวด 1 – 6 เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผู้บัญชาการกองทัพไทยได้อนุมัติแผนเมื่อ 24 มี.ค. 58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3)

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>2. กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำกิจกรรมการสื่อสารวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกำหนดในแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งมีการให้ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2558 เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว แก่กำลังพลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายให้ความรู้ การชี้แจงส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในเรื่องดังกล่าว และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของกำลังพล ในเรื่องของวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามและประเมินผลการสื่อสารดังกล่าว</p> <p>3. กองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ในแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หลักฐานอ้างอิง หมายเลข 3) รวมทั้งให้ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>4. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และมีการติดตามรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>4.1 กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนติดตาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดนรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p> <p>4.2 รายงานผลการดำเนินงาน Output Outcome ทางเอกสาร รอบ 7 วัน, 15 วัน</p> <p>4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ทางระบบ Management Cockpit รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p> <p>4.4 รายงานผลการดำเนินงานทางระบบ RTARF PMS ทุกเดือน</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดำเนินงาน : -</p>	
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป : -</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการตอบแบบสอบถามกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ภาพรวม 2. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กท 0308/2810 ลง 20 ต.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 3. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กท 0308/919 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : พ.อ.นเรศ โกรธา	ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.ต.หญิง ฌักควัฒณชัย บวรฤทธิเวศรัฐ	
เบอร์ติดต่อ : 5721121	เบอร์ติดต่อ : 5721120	
คำอธิบาย : <p>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน โดยจำแนกองค์ประกอบหลักเป็น องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจาก ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของส่วนหน่วยงาน</p> <p>องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 5. คุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน <p>แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity 		

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>Culture) และคุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์</p> <p>2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการสำรวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)</p> <p>3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแบบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน</p>	
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>จัดส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด คือภายใน 15 เม.ย.58ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย เป็นผู้ประสานประจำ บก.ทท. 2. จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงาน / ลูกจ้างของ บก.ทท. 3. จัดส่งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับการดำเนินการตามแบบประเมินเชิงประจักษ์จะมีการประเมินห้วงพ.ย.58 	
<p>เงื่อนไข :</p> <p>สำนักงานป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด</p>	
<p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. คำนวณผ่านเครื่องมือทั้งสามเครื่องมือ โดยจะแจ้งผลให้ทราบหลักจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้</p>	
80-100 คะแนน	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูงมาก
60-79.99 คะแนน	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูง
40-59.99 คะแนน	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานปานกลาง
20-39.99 คะแนน	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต่ำ
0-19.99 คะแนน	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต่ำมาก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 15%;">ผลการ ดำเนินงาน</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th style="width: 25%;">ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน	5	N/A	N/A	N/A
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก							
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน	5	N/A	N/A	N/A							
เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. คำนวณผ่านเครื่องมือทั้งสามเครื่องมือ โดยจะแจ้งผลให้ทราบหลักจาก เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว											
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : จัดส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด คือภายใน 15 เม.ย.58ดังนี้											
1. จัดส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย เป็นผู้ประสานประจำ บก.ทท.(หลักฐานอ้างอิง หมายเลข 1)											
2. จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงาน / ลูกจ้างของ บก.ทท.(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)											
3. จัดส่งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับการดำเนินการตามแบบประเมินเชิงประจักษ์จะมีการประเมินห้วงพ.ย.58(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)											
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน:ไม่มี											
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :ไม่มี											
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :ไม่มี											
หลักฐานอ้างอิง :											
1. หลักฐานการส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย เป็นผู้ประสานประจำ บก.ทท. ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์											
2. หลักฐานการจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงาน / ลูกจ้างของ บก.ทท.และรายชื่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับการดำเนินการตามแบบประเมินเชิง ประจักษ์จะมีการประเมินห้วงพ.ย.58 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์											